



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Họp phiên thường kỳ thứ 22



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 4/4, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 22 nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh

Hiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo thăm tra vấn tình hình của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua các Tỉnh Xuyên đến huyện Hưng Hà; thống nhất phương

án phân bổ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu năm 2018.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến

huyện Hưng Hà có chiều dài khoảng 15km với tổng mức đầu tư trên 360 tỷ đồng, quy mô xây dựng đường cấp IV đồng bằng là cần thiết, góp phần bảo đảm giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây của tỉnh. Để dự án bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả, đổng chí đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giữ nguyên bề rộng mặt đường, trải bê tông Asphalt tăng cường mặt đường đoạn qua khu dân cư tập trung của xã Minh Lăng (Vũ Thư) đã hoàn thiện hệ thống thoát nước, đoạn còn lại xây dựng theo quy mô đường cấp IV đồng bằng; hoàn thiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng theo quy định. Đổng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất với phương án phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu năm 2018 UBND tỉnh trình, đổng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe báo cáo tiến độ hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công

Sáng ngày 4/4, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn II và kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đổng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến nay, ban chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng các cấp đã được kiện toàn, tích cực, chủ động trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động của đề án tại địa phương, mang lại hiệu quả cao. Toàn tỉnh có 2.421 gia đình đã được giải ngân,

(Xem tiếp trang 4)
ĐANG ANH

3 dự án được cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong quý I

Trong quý I, tại các khu công nghiệp có 3 dự án được cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn tăng thêm 6,473 tỷ đồng.

Đó là dự án nhà máy may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH PS Vina tại khu công nghiệp Gia Lễ, điều chỉnh tăng vốn đầu tư đăng ký từ 283 tỷ đồng lên 294,33 tỷ đồng; dự án nhà máy sản xuất các loại gang tay y tế và sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trang trí bằng nhựa, ngũ kim của Công ty TNHH Nhựa Cotec tại khu công nghiệp Phúc Khánh, điều chỉnh giảm vốn đầu

tư đăng ký từ 297,2 tỷ đồng xuống 292,343 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm cầm tay, công cụ cơ khí của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Âu Lạc tại khu công nghiệp Phúc Khánh, điều chỉnh mục tiêu đầu tư, quy mô sản phẩm. Lũy kế đến tháng 3 có 172 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 27.427,023 tỷ đồng, sản phẩm trang trí bằng nhựa, ngũ kim của Công ty TNHH Nhựa Cotec tại khu công nghiệp Phúc Khánh, điều chỉnh giảm vốn đầu

THU THUY

● Xây dựng 185 cánh đồng lớn

Vụ xuân năm 2018, toàn tỉnh xây dựng được 185 cánh đồng lớn với diện tích 8.149,68ha, trong đó có 166 cánh đồng lúa (diện tích 4.851,03ha), 19 cánh đồng màu (diện tích 433,6ha), chủ yếu là ngô ngọt, kê, dưa chuột, ớt...

Hầu hết các cánh đồng đều có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty Giống cây trồng Trung ương, Công ty TNHH Hưng Cúc...

Để khuyến khích thực hiện sản xuất theo cánh đồng lớn, cánh đồng có liên kết, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, cần có yếu cầu và điều kiện cụ thể, nhiều địa phương đã có chính sách hỗ trợ riêng: huyện Đông Hưng hỗ trợ hạt giống cho các xã tham gia xây dựng cánh đồng màu và mô hình với diện tích từ 5 - 10ha; huyện Tiền Hải hỗ trợ 50% giống lúa cho mô hình sản xuất lúa lai Sut 89 có bao tiêu sản phẩm...

Vụ xuân năm 2018, toàn tỉnh chuyển đổi được 444,89ha từ diện tích lúa xuân sang cây trồng khác gồm ngô ngọt, ớt, dưa, bí, khoai lang, cây dược liệu... Trong đó, diện tích chuyển đổi có hợp đồng bao tiêu sản phẩm là 156,3ha.

LƯU NGÂN

● CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN Tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018

Sáng ngày 4/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018. 1.200 khách hàng tiêu biểu trong toàn tỉnh và các tỉnh ở 3 miền Bắc, Trung, Nam dự hội nghị.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các sản phẩm đồ uống của các nhãn hàng khác, song thời gian qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen vẫn tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các nhà máy tổ chức sản xuất đúng theo các quy trình ISO, đưa ra thị trường các sản phẩm bia, rượu, nước trái cây, sữa gạo có chất lượng tốt, được khách hàng ưa chuộng. Công ty duy trì tốt kênh thông tin với khách hàng, tiếp nhận các phản hồi của khách hàng để điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh, chính sách bán hàng cho phù hợp, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng; tiếp tục đầu tư các thiết bị bảo quản cho các nhà phân phối kết hợp duy trì hệ thống chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi; tổ chức lực lượng thị trường, dịch vụ bán hàng ngày một chuyên nghiệp, chăm sóc khách hàng chu đáo. Nhờ có chiến lược sản xuất, kinh doanh đúng đắn,

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

THÁI THỤY, KIẾN XƯƠNG

Chủ động phòng, trừ sâu bệnh sọc đen

(Xem trang 2)



Nông dân Thái Thụy phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Cần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong giới trẻ hiện nay

(Xem trang 3)

► Thông tin thời sự cho cán bộ hưu trung cao cấp

Sáng ngày 4/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý I/2018 cho các đồng chí là cán bộ hưu trung cao cấp của tỉnh và đội ngũ cán bộ, hội viên Cầu lạc bộ Lê Quý Đôn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I/2018, trong đó nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 10.902 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2017; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng khá, đặc biệt là sản xuất công nghiệp; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông đạt kết quả khá tốt; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 được cải thiện, tăng 6 bậc so với năm 2016... Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin về tổng quan tình hình thế giới năm 2017 và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Hội nghị nhằm cung cấp những thông tin đầy đủ và chính xác nhất về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, về tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian qua, qua đó giúp cán bộ hưu trung cao cấp của tỉnh và đội ngũ cán bộ, hội viên Cầu lạc bộ Lê Quý Đôn nắm vững các chủ trương để định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phá hoại, gây mất ổn định chính trị, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

ANH ĐÀO

► Gắn 3.000 đơn vị máu thu từ hiến máu tình nguyện

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thu nhận được gần 3.000 đơn vị máu từ hiến máu tình nguyện, trong đó riêng sự kiện Chủ nhật đỏ tổ chức tại Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Thái Bình tiếp nhận được 1.181 đơn vị máu.

Phần đầu đạt chỉ tiêu trên 13.000 đơn vị máu trong năm 2018, mỗi huyện, thành phố sẽ tổ chức từ 3 đợt hiến máu tình nguyện trở lên đồng thời tích cực tổ chức hiến máu theo cụm địa bàn dân cư để người hiến máu không phải đi xa, giảm ùn tắc và có điều kiện chăm sóc, hướng dẫn tốt hơn. Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, chăm sóc người hiến máu cho thành viên các câu lạc bộ và tình nguyện viên chữ thập đỏ các huyện, thành phố, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn cho đội ngũ này trong thời gian tới.

HOANG LANH

► 1.630 người được tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí

Tháng Thanh niên năm 2018 được các cấp bộ đoàn, hội triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; các hoạt động an sinh xã hội... Toàn tỉnh tổ chức được 12 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.630 người là đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo, phụ nữ và thanh thiếu nhi yếu thế; vận động và tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 4.500 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng; tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 746 đơn vị máu. Trong tháng có 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 18 công trình thanh niên cấp huyện, 339 công trình, phần việc thanh niên cấp xã tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 19 hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho 23.950 lượt đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn, hội đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, về Đoàn cho đoàn viên thanh niên. Toàn tỉnh đã tổ chức 835 buổi tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, 400 giờ học ngoại khóa, 260 buổi tọa đàm, 700 hoạt động dâng hương báo công, chăm sóc các khu di tích lịch sử; 290 lớp tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên, học sinh, kết nạp 5.846 đoàn viên; có 1.130 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

PHƯƠNG CHI